

FM Genki

Phát thanh bằng Tiếng Việt

lần thứ 17 dành cho

năm 2022 tháng 12 ngày 4 và 11



Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quý thính giả

Chương trình phát thanh hằng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là

Nguyễn Việt và Maeda

☆みなさん、こんにちは。寒い日が続きますね。お風呂のときに湯船に

つかるなど、体を温めて風邪を引かないよう、気を付けてください。



Mén chào tất cả mọi người. Cái giá lạnh theo tháng ngày tăng dần. Nhớ chú ý để cho cơ thể được ấm áp không bị cảm lạnh, hãy vào bồn tắm nước nóng thường được gọi là O fu-ro.

☆はじめに、緊急支援給付金のご案内です。

☆ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là nội dung tiền phụ cấp khẩn cấp đặc biệt.

Thành phố Hineji cho biết có trợ cấp tiền trợ cấp cho gia đình có thu nhập thấp. Tổng số tiền trợ cấp là 50.000 yen. Đối với gia đình được miễn thuế thị dân và gia đình có ngân sách biến đổi đột ngột. Đơn xin được gửi đến qua đường bưu điện, từ trung tuần tháng 11, đến những hộ gia đình, không đóng thuế dựa theo thu nhập tháng 1 đến 12 năm 2021 từ ban thuế gia đình quốc dân, điền vào các chi tiết cần thiết, và vui lòng gửi lại trước ngày 31 tháng 1 năm 2023. Đơn xin cùng các văn kiện cần thiết khác để nhận tiền phụ cấp khẩn cấp đặc biệt, vui lòng gửi lại trước ngày 31 tháng 1 năm 2023.

Có thể vào down-load các loại văn kiện cần thiết, trên home-page của

thành phố Himeji. Với trường hợp gia đình không phải đóng tiền thuế quốc dân và gia đình cần được xác nhận, gia đình mà người vợ hay chồng phải lãnh nạn vì bạo hành, gia đình mà vợ chồng ly hôn với những trường hợp này cũng được cứu xét.

Biết thêm chi tiết liên lạc với Call center ban phụ cấp khẩn cấp đặc biệt thành phố Himeji

Hay Tel: 079 -221-1502

☆次に、つぎ風しんふうしんの抗体検査こうたいけんさと予防接種よぼうせっしゅのご案内あんないです。

☆ Thông báo nội dung việc xét nghiệm kháng thể và chủng ngừa bệnh sởi 3 ngày.

Thành phố Himeji, nhằm đôi kháng và ngăn ngừa và lây lan bệnh sởi 3 ngày “風しん”, nên thực thi việc khám nghiệm sự hội chứng nhằm ngăn ngừa xuất hiện, cùng lúc kiểm nghiệm – vì thai nhi nếu trong người bị nhiễm bệnh sởi 3 ngày dễ sinh dị tật. Với cư dân thành phố Himeji đến 60 tuổi có thể đi khám với giấy chứng minh cư dân thành phố.

Phu nữ đang mang thai, người cho đến nay đã có khám nghiệm kháng thể với sởi 3 ngày và người có đủ điều kiện chưa được chủng ngừa. Người muốn chủng ngừa, mang theo những văn kiện cần thiết để chứng minh đến các trung tâm bảo hiểm sức khỏe ghi danh, để nhận phiếu trợ giúp. Sau khi nhận được phiếu trợ giúp cùng với giấy chứng minh thân thể đến các cơ quan y tế để khám nghiệm kháng thể. Trường hợp khám nghiệm bệnh sởi 3 ngày, với trường hợp không có đủ khả năng kháng thể, cho đến ngày 31 tháng 3 thì khi đi chủng ngừa có thể được giảm 5.000 yen.

Biết thêm chi tiết liên lạc để hỏi tại các cơ quan y tế phòng ngừa.

Hay Tel: 079-289-1635

☆最後に、アクリエひめじ^{さいご}冬^{ふゆ}のにぎわい 2022 のお知らせです。

☆Sau cùng là thông tin アクリエひめじ voi mùa đông đầy vui thú 2022.

Thông báo cho biết khu vực AKU-RIE Himeji, sẽ được trang hoàng thấp sáng đèn màu cho đến ngày 25 tháng 12. Thời gian là từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. AKU-RIE Himeji, tại bên ngoài các gian nhà triển lãm cùng khu vực chung quanh và bên trong khu vực công viên キャスティ 21, シンボルサイエンス (Symbol Science) ngoài ánh sáng thông thường còn có chiếu sáng đặc biệt, và nhiều loài hoa được trang trí chiếu sáng theo màu của hoa nở. Màu sắc kết hợp với nhau biến đổi trong từng giây phút hòa hợp với âm thanh, trình chiếu thật là tuyệt diệu, nhớ đến để cùng vui thú nhé!

Vì ảnh hưởng tình trạng Corona-virus nên sự kiện có thể bị tạm dừng.

Vì vậy trước khi xuất hành, vui lòng xác nhận lại thông tin mới nhất.

Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt, hẹn gặp lại tất cả trong chương trình phát thanh lần tới.